



ประกาศกรมพลศึกษา

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ (ด้านนันทนาการ)

ตามที่ได้มีประกาศกรมพลศึกษา ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ (ด้านนันทนาการ) โดยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และให้ผู้สมัครสอบชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบผ่านเคาน์เตอร์ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ (ด้านนันทนาการ) ตามบัญชีรายชื่อผู้สมัครสอบแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้างต้นนี้ กรมพลศึกษาได้ประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใด มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณสมบัติที่สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบจะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้าสอบ

สำหรับผู้สมัครสอบภายในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ไว้แล้วแต่ไม่มีชื่อเป็นผู้สมัครสอบแข่งขันฯ ตามประกาศนี้ ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบหรือเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ โปรดนำหลักฐานไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขาธิการ กรมพลศึกษา มลชที่ ๑๕๔ ถนนพระราม ๑ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ หากปรากฏว่าเป็นผู้สมัครสอบ กรมพลศึกษาจะประกาศรายชื่อเป็นผู้สอบแข่งขันฯ เพิ่มเติมต่อไป ถ้าไม่ดำเนินการภายในกำหนดดังกล่าว จะไม่มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน ฯ ในครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายปัญญา หาญลำยวง)
อธิบดีกรมพลศึกษา

บัญชีรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ (ด้านนันทนาการ)
แบบท้ายประกาศกรมพลศึกษา ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สมัครสอบ	ชื่อ-สกุล	หมายเหตุ
๑	๑๐๐๑	นางสาวปวีณา ก้องอมรทิพย์	
๒	๑๐๐๒	นายธีธัช วนาแสงธรรม	
๓	๑๐๐๓	นางสาวกรดา แก้วกิ่งवाल	
๔	๑๐๐๔	นางสาวธัญลัทธ ชมภูนิช	
๕	๑๐๐๕	นายกิตติพงษ์ สมบัติ	

